



Department of Employment, Small Business and Training

Queensland Government hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp nhỏ của Queensland phát huy tối đa tiềm năng của họ.
Nếu quý vị mới bắt đầu, cần hỗ trợ hoặc muốn đưa doanh nghiệp của mình lên một tầm cao mới, chúng tôi có thể trợ giúp.

Khởi nghiệp hoặc điều hành doanh nghiệp

Business Queensland

Thông tin, sự kiện và hỗ trợ sẵn có theo hình thức trực tuyến dành cho các chủ doanh nghiệp và các ngành ở Queensland. Cho dù quý vị đang bắt đầu, đang điều hành doanh nghiệp hay đã sẵn sàng để đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới, quý vị có thể tìm thấy mọi hình thức hỗ trợ tại Business Queensland.

business.qld.gov.au

Các khoản trợ cấp cho doanh nghiệp nhỏ*

Chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương có các gói trợ cấp giúp các doanh nghiệp nhỏ của Queensland tăng cường năng lực trọng yếu và sẵn sàng đổi mới, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp tăng trưởng cao tận dụng các cơ hội.

*Áp dụng các tiêu chí xét duyệt.

business.qld.gov.au/grants

Bộ phóng Doanh nghiệp (Business Launchpad)

Tiết kiệm thời gian và công sức khi khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp bằng cách sử dụng Business Launchpad - công cụ kỹ thuật số giúp quý vị dễ dàng tìm hiểu các giấy phép do chính quyền cấp, giấy phép và thông tin quy định từ khắp các cấp chính quyền, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.

business.qld.gov.au/launchpad

Cung cấp cho Queensland Government

Tìm hiểu cách doanh nghiệp của quý vị có thể cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người mua hàng của Queensland Government. Đăng ký nhận bản tin các nhà cung cấp của Buy Queensland để nhận thông tin cập nhật về cách doanh nghiệp của quý vị có thể tham gia vào 2032 Brisbane Olympic and Paralympic Games.

business.qld.gov.au/supplytogov

Hoạt động kinh doanh ngoài trời

Nếu quý vị đang muốn mở rộng hoạt động kinh doanh bằng các hoạt động kinh doanh ngoài trời, thì Queensland Outdoor Activation Action Plan có thể giúp quý vị hiểu rõ hơn về các yêu cầu mà doanh nghiệp phải tuân thủ và các thông tin quy định khác mà doanh nghiệp của quý vị cần đáp ứng.

business.qld.gov.au/trading-outdoors

Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ

Kiểm tra sức khỏe doanh nghiệp

Sử dụng Công cụ Kiểm tra sức khỏe doanh nghiệp để xác định những thay đổi mà quý vị có thể thực hiện để giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Trả lời các câu hỏi để đánh giá điểm mạnh và lĩnh vực kinh doanh mà quý vị cần cải thiện, đồng thời nhận báo cáo được cá nhân hóa với các bước và đề xuất tiếp theo, cũng như các liên kết đến các nguồn tài nguyên và hỗ trợ.

business.qld.gov.au/health-check

Tiếp cận chương trình cố vấn và hỗ trợ doanh nghiệp miễn phí

Dịch vụ Mentoring for Growth của chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của quý vị tự do tiếp cận với các chuyên gia trong ngành từ khắp Queensland, những người có thể cung cấp thông tin chuyên sâu, các lựa chọn và đề xuất giúp doanh nghiệp của quý vị.

business.qld.gov.au/mentoring

Huấn luyện viên sức khỏe toàn diện và cố vấn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ

Có hàng loạt các chương trình, nguồn lực và dịch vụ sẵn có hỗ trợ quý vị và doanh nghiệp nhỏ của mình trong thời gian khó khăn. Chương trình này có các huấn luyện viên sức khỏe toàn diện miễn phí, họ có thể trực tiếp hỗ trợ quý vị giải quyết các thách thức, nhu cầu và cơ hội kinh doanh cá nhân và riêng biệt; và các cố vấn tài chính cho doanh nghiệp nhỏ, những người có thể cung cấp cho quý vị hỗ trợ tài chính trực tiếp, miễn phí, bao gồm lập kế hoạch dòng tiền, lập ngân sách, tư vấn về khả năng thanh toán nợ và hỗ trợ giải quyết tranh chấp.

business.qld.gov.au/wellness

ecoBiz

ecoBiz là chương trình miễn phí dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, được Queensland Government tài trợ. Với sự trợ giúp của chuyên gia ecoBiz, quý vị sẽ có thể phát triển kế hoạch hành động giúp doanh nghiệp của mình tiết kiệm tiền và tăng hiệu suất hóa đơn năng lượng, nước và chất thải.

ecobiz.businesschamberqld.com.au

Queensland Small Business Advisory Council

The QSBAC cố vấn về các vấn đề và cơ hội ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhỏ cho Minister for Employment and Small Business và Minister for Training and Skills Development và Minister for Youth Justice, cũng như Queensland Government. Tìm thành viên QSBAC tại địa phương của quý vị để thảo luận về bất kỳ mối quan tâm hoặc ý tưởng nào mà quý vị có thể có.

desbt.qld.gov.au/small-business/council

Queensland Small Business Commissioner

Queensland Small Business Commissioner có vai trò cải thiện môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp nhỏ ở Queensland thông qua vận động chính sách, hợp tác, cung cấp các dự án và chương trình, đồng thời cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn.

business.qld.gov.au/qsbc

Hỗ trợ tuyển dụng nhân viên

Back to Work program*

Back to Work có nhiều gói hỗ trợ tài chính và phi tài chính dành cho các doanh nghiệp quyết định tuyển dụng và giữ chân người tìm việc đủ điều kiện thông qua Back to Work. Các gói hỗ trợ này bao gồm các khoản thanh toán ưu đãi, tài trợ cho các khóa đào tạo và khóa học ngắn hạn. Quý vị cũng có thể nhận hỗ trợ tại địa phương với các nhóm Back to Work có trụ sở trên khắp Queensland. * Áp dụng tiêu chí xét duyệt.

qld.gov.au/backtowork

Skilling Queenslanders for Work

Các doanh nghiệp nhỏ của Queensland có thể tuyển dụng nhân viên sẵn sàng làm việc thông qua sáng kiến này nhằm cung cấp quỹ phát triển kỹ năng, đào tạo và cơ hội việc làm để giúp đỡ người dân Queensland thất nghiệp, không hòa nhập hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

qld.gov.au/skillingqueenslanders

Workforce Planning Connect

Jobs Queensland và Business Chamber Queensland's Workforce Planning Connect trang bị cho quý vị các công cụ giúp phát triển năng lực lập kế hoạch nhân sự trong doanh nghiệp. Các nguồn lực thực tế sẽ giúp quý vị phát triển kế hoạch nhân sự cho doanh nghiệp của mình, bất kể quý vị làm gì và ở đâu tại Queensland.

jobsqueensland.qld.gov.au/workforce-planning-connect

Queensland Workforce Strategy 2022–32

The Good people. Good Jobs: Queensland Workforce Strategy là kế hoạch chi tiết mười năm giúp kết nối người dân Queensland với công việc, hỗ trợ người sử dụng lao động phát triển các phương thức làm việc toàn diện và phát triển nhân sự đa dạng hơn.

qld.gov.au/workforcestrategy

Hãy kết nối với chúng tôi

1300 654 687

info@desbt.qld.gov.au

 business.qld.gov

 business.qld.gov.au



**Queensland
Government**